

Buwan ng Paggaling: Ministro Williams

Setyembre 01, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang Ministro ng Mental Health at Addiction na si Dan Williams ay naglabas ng sumusunod na pahayag para sa Buwan ng Paggaling:

“Sa nakalipas na anim na taon, ipinagdiriwang ng pamahalaan ng Alberta ang buwan ng pagggaling. Ngayong Setyembre, pinalalakas namin ang mensahe na ang paggaling ay posible, anuman ang pagsubok sa kalusugan ng isip o pagkagumon na kinakaharap mo.

“Mula noong huling beses na ipinagdiwang natin ang buwan ng paggaling, ang makabuluhang gawain ay nagawa upang bumuo ng Alberta Recovery Model. Pagkatapos na pondohan ang higit sa 10,000 mga bagong espasyo ng paggamot sa pagkagumon at pagpapalawak ng Virtual Opioid Dependency Program, ang pamahalaan ng Alberta ay nagbukas na ngayon ng tatlong mga pamayanan ng paggaling, na may walong iba pa sa daan.

“Ilang buwan lamang ang nakalilipas, inihayag namin ang isa sa pinakamalaking pagpapalawak sa mga serbisyong pangkalusugan sa isip para sa mga bata at kabataan. Ang paggaling ay magkakaiba para sa bawat isa, ngunit ang pangunahing layunin ay nananatiling pareho: ang pagbibigay sa mga tao ng pagkakataon na muling itayo ang kanilang buhay at makahanap ng katuparan at layunin sa bawat araw.

“Lubhang ipinagmamalaki namin ang trabahong ginagawa namin at ang mga pakikipagtulungan na itinatayo namin. Sinusubaybayan ng daigdig ang Alberta habang pinalawak namin ang mga serbisyo para sa paggamot at paggaling na hindi katulad ng ibang hurisdiksyon. Habang ang mga bilang ng iba pang mga lalawigan ay nananatiling mas mataas, ang Alberta ay nagmarka lamang ng pinakamababang buwan para sa mga pagkamatay na nauugnay sa opioid sa higit sa apat na taon noong Mayo 2024. Ipinakikita ng positibong kalakaran na ito na sa tamang pangangalaga at suporta, posible ang paggaling.

“Kung ikaw o ang isang mahal mo sa buhay ay nagdurusa sa pagkagumon o nakaharap sa mga suliranin sa kalusugan ng kaisipan, huwag maghintay upang makipag-ugnayan. Makakakuha ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa Alberta 211, ang Virtual Opioid Dependency Program o Counselling Alberta. Ang bawat isa sa mga ito ay maaaring kumonekta sa iyo sa tamang pangangalaga upang suportahan ka sa iyong pagsisikap na gumaling.”

Mga Kaugnay na impormasyon

- [Recovery Alberta](#)
- [Refocusing health care in Alberta](#)
- [Alberta Recovery Model](#)

Mga kaugnay na balita

- [Recovery Alberta to begin operations Sept. 1](#) (August 30, 2024)
- [Next steps in refocused mental health, addiction care](#) (June 11, 2024)
- [Setting the foundation for a refocused health system](#) (May 14, 2024)
- [Refocusing health care: mental health and addiction](#) (April 2, 2024)

The logo for the Alberta Recovery Model, featuring the words "ALBERTA RECOVERY MODEL" in a bold, blue, sans-serif font, stacked vertically.The official logo of the province of Alberta, featuring the word "Alberta" in a blue, cursive script font, followed by a small blue square.

Mga katanungan sa media

Hunter Baril

780-619-5774

Kaliham ng Press, Kalusugan ng Isip at Pagkagumon